

CHOWคว่ำโซลาร์ มุลนิธิแม่ฟ้าหลวง รับทรัพย์เข้าQ3นี้

ทับทูน - CHOW เผยธุรกิจ
พลังงานเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดคว่ำ
งาน Solar Rooftop ในประเทศ
เพิ่มอีก 1 โครงการ เตรียมรับรู้อย่าง
ได้ไตรมาส 3 นี้ ส่งผลยอดขาย
ไฟฟุ้ง → **แอบตอกย้ำ31**

CHOW (ต่อจากหน้า 32)

นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่าย
การเงินและบริหาร บริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี
จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว
(Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และธุรกิจพลังงาน
ทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดเผยถึง
ความคืบหน้าของโครงการ Solar Rooftop ใน
ประเทศไทยว่า บริษัทได้รับงานเพิ่มขึ้นอีก 1
โครงการ คือ งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์อาคารหอนิคม ณ อุทยานสามเหลี่ยม
ทองคำ มุลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ขนาดกำลังการผลิต
114.73 กิโลวัตต์ ของมุลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุลค่ารวม 5,120,000 บาท
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้ง โดยมี
กำหนดจะส่งมอบงานในต้นเดือนกันยายน 2562
และจะรับรู้อย่างได้ทันทีในไตรมาสที่ 3/2562

● รุกขยายพลังงานต่อ

"สำหรับโครงการ Solar Rooftop ใน
ประเทศไทย CHOW มีการพัฒนาใน 2 รูปแบบ
คือ รับเหมาติดตั้งระบบ และพัฒนาโครงการเป็น
ของบริษัทเอง โดยโครงการมุลนิธิแม่ฟ้าหลวงถือ
เป็นโครงการที่ 2 สำหรับการรับเหมาติดตั้งระบบ
ส่วนโครงการที่ CHOW พัฒนาเป็นของบริษัทเอง
และได้เชื่อมต่อสายส่งจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
(Commercial Operation Date: COD) เรียบร้อย
แล้ว 6.62 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทมีนโยบายจะขยาย
ธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
โดยเฉพาะในตลาดที่ศักยภาพการเติบโตสูงและให้
ผลตอบแทนที่ดี" นายศุภชัยกล่าว

ปัจจุบัน CHOW มีโครงการโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่รอรับรู้อย่าง
ได้ในไตรมาสที่ 3 อีก 21 เมกะวัตต์ โดยทั้ง 3
โครงการอยู่ในประเทศญี่ปุ่น อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างและรอเชื่อมต่อสายส่งจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
เชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date:
COD) กับการไฟฟ้าญี่ปุ่น โดยโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของ CHOW จำหน่ายไฟเข้า
ระบบแล้วจำนวน 59.92 เมกะวัตต์ และมีเป้า
หมายจะพัฒนาให้ครบ 500 เมกะวัตต์ ภายใน
เวลา 5 ปี ตามนโยบายที่วางไว้

● รุกตลาดออสเตรเลีย

ขณะที่หลังจากนี้บริษัทยังมุ่งขยายธุรกิจพลังงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นตามแผนธุรกิจ ที่ต้องการลงทุน
ในธุรกิจที่มีศักยภาพ ก่อให้เกิดรายได้และกระแส
เงินสดที่สม่ำเสมอ ซึ่งสนับสนุนให้ผลประกอบการของ
CHOW เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคงในอนาคต
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ล่าสุดบริษัท
ได้ขยายฐานธุรกิจพลังงานออกสู่ตลาดออสเตรเลียเพิ่ม
ขึ้น นอกเหนือจากประเทศไทยและญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจ
ในปัจจุบัน ซึ่งจะสะท้อนให้ธุรกิจพลังงานเติบโตได้
ตามนโยบายที่วางไว้